

เอกสารแนบ 8  
งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ



## บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2311-5111, 0-2332-5600 แฟกซ์ : 662-332-5616

หนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของงบการเงิน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การรับรองสำเนาถูกต้องของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นเอกสารสำหรับประกอบการ

ยื่นคำขอให้แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้

เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ ตามที่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯขอรับรองว่างบการเงินของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่แนบมานี้เป็นสำเนาที่ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2563



Building a better  
working world

EY Office Limited  
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex  
193/136-137 Rajadapisek Road  
Klongtoey, Bangkok 10110  
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand  
Tel: +66 2264 9090  
Fax: +66 2264 0789-90  
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลกจ์ราดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ต.ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรศัพท์: +66 2264 9090  
โทรสาร: +66 2264 0789-90  
ey.com

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



Building a better  
working world

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ (Key Audit Matters)

### การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8,728 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีเงื่อนไขในการขายสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบที่ตอบสนองเรื่องความถูกต้องและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษในการขยายขอบเขตการสุ่มตรวจสอบเอกสารช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจำนวน 522 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น การประเมินการค้ำของค่าความนิยมจึงถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยม



Building a better  
working world

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทย่อย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย่อยและอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด



Building a better  
working world

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ





Building a better  
working world

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กชช. / ๖๗๒ .

กฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	2,877,160,999	2,700,034,677	489,225,894	306,170,093
เงินลงทุนชั่วคราว	11	-	1,580,974,527	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	1,490,376,819	1,707,870,623	80,773,280	155,816,848
สินค้าคงเหลือ	10	940,546,509	1,018,071,689	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	500,000	568,327,000	463,001,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	1,459,712,565	-	1,545,154	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		360,551,172	276,760,471	1,207,062	1,270,320
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>7,128,348,064</b>	<b>7,284,211,987</b>	<b>1,141,078,390</b>	<b>926,258,261</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	12	31,849,126	34,585,559	1,000,000	1,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	171,972,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	10,010,623,269	9,928,482,445
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14	1,931,585,688	1,666,306,669	806,918,210	610,223,135
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,751,181,527	3,638,517,270	1,022,733,216	1,079,733,216
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	16	3,287,506,985	-	2,135,151,001	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16	-	2,692,212,723	-	1,992,298,788
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17	2,401,996,260	2,390,722,643	1,487,748,413	1,494,132,932
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18	6,154,082,889	6,531,731,499	33,011,252	39,071,035
สินทรัพย์สิทธิการไร้	19	245,787,459	-	-	-
ค่าความนิยม	20	521,724,374	521,724,374	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์		8,784,076	8,554,667	4,983,515	5,856,157
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	30	91,459,114	76,587,069	3,988,012	2,925,394
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21	162,613,655	186,455,634	5,261,702	7,011,815
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>18,588,571,153</b>	<b>17,919,370,107</b>	<b>15,511,418,590</b>	<b>15,160,734,917</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>25,716,919,217</b>	<b>25,203,582,094</b>	<b>16,652,496,980</b>	<b>16,086,993,178</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓

บริษัท ตยญเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22	84,471,639	231,928,576	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	10,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	1,478,995,011	1,479,598,053	50,875,987
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ตั้งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	314,867,200	428,620,911	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ตั้งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	36,960,739	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	57,892,263	-	-
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	-	4,000,000	422,207,316
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		41,908,058	37,319,523	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		87,632,520	91,558,184	9,809,642
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,075,766,691	2,309,985,986	482,892,945
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	162,577,476	277,791,983	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	60,285,005	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	148,099,233	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25	301,730,636	296,831,823	23,821,804
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	158,595,616	141,858,187	163,626,723
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		37,960,942	41,602,819	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		808,963,903	818,369,817	187,448,527
รวมหนี้สิน		2,884,730,594	3,128,355,803	670,341,472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓๓

บริษัท สาหุเขียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,599,000,000	2,599,000,000	2,599,000,000	2,599,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	27	980,518,350	979,095,287	750,000,000
สำรองอื่น		349,704,147	303,242,076	-
ยังไม่ได้จัดสรร		14,212,327,892	13,882,352,822	8,978,304,409
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(69,147,127)	(465,058,850)	654,851,099
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		21,072,403,262	20,298,631,335	15,982,155,508
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		1,759,785,361	1,776,594,956	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		22,832,188,623	22,075,226,291	15,982,155,508
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		25,716,919,217	25,203,582,094	16,086,993,178

๕๖ ✓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	33	8,728,119,662	10,150,753,775	575,755,600
รายได้เงินปันผล	11, 13, 14, 15, 16	375,932,978	245,200,610	922,601,664
รายได้ค่าเช่า		36,196,619	35,903,201	48,389,775
รายได้ดอกเบี้ย		28,976,496	50,111,022	34,107,677
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค่า		-	28,014,790	-
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน		6,844,740	-	791,898
รายได้อื่น		191,870,848	235,468,780	22,448,445
รวมรายได้		9,367,941,343	10,745,452,178	1,604,095,059
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		7,736,218,494	8,780,622,492	566,215,486
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		268,401,723	279,542,795	6,071,764
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		659,290,317	829,395,694	103,341,410
ขาดทุนจากเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน		195,900,062	-	430,257
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)	18	45,291,559	(7,773,876)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน		-	-	78,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		38,530,973	20,645,029	25,137,907
รวมค่าใช้จ่าย		8,943,633,128	9,902,432,134	779,196,824
กำไรจากการดำเนินงาน		424,308,215	843,020,044	824,898,235
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	14	495,280,579	535,277,391	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	116,036,945	(12,741,445)	-
ต้นทุนทางการเงิน	28	(43,160,838)	(29,040,528)	(2,538,966)
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		992,464,901	1,336,515,462	822,359,269
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	30	(125,174,273)	(161,537,243)	322,715
กำไรสำหรับปี		867,290,628	1,174,978,219	822,681,984
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		845,089,726	1,111,991,978	822,681,984
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		22,200,902	62,986,241	822,681,984
		867,290,628	1,174,978,219	822,681,984
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	31			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2.91	3.83	2.74
				2.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรสำหรับปี	867,290,628	1,174,978,219	822,681,984	838,753,269
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	210,084,868	(407,839,629)	-	-
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(159,582,191)	-	(117,833,748)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน				
การร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	139,468,309	(202,209,023)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของ				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	349,553,177	(769,630,843)	-	(117,833,748)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(24,870,858)	(5,880,667)	(3,303,818)	1,533,264
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(146,987,163)	-	(103,081,799)	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน				
การร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(12,448,214)	(41,129)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(184,306,235)	(5,921,796)	(106,385,617)	1,533,264
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	165,246,942	(775,552,639)	(106,385,617)	(116,300,484)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,032,537,570	399,425,580	716,296,367	722,452,785
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	994,012,694	367,448,602	716,296,367	722,452,785
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	38,524,876	31,976,978	-	-
	1,032,537,570	399,425,580		

๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อภัย  
 งบประมาณรายชื่อย่อของ (ผู้ถือหุ้น) (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น									
	ส่วนเกินจากการ		กำไร (ขาดทุน) จากการ		รวมองค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว -	กำไรสะสม	ส่วนเกินจากการ	กำไร (ขาดทุน) จากการ	รวมองค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			
และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	ซึ่งไม่ได้จัดสรร	ในหลักบัญชีเดียว	เงินลงทุนในตราสารทุน	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	3,000,000,000	2,599,000,000	750,000,000	8,367,886,454	659,766,646	-	15,376,653,100			
กำไรสำหรับปี	-	-	-	838,753,269	-	-	838,753,269			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,533,264	(117,833,748)	-	(116,300,484)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	840,286,533	(117,833,748)	-	722,452,785			
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)	-	-	-	(600,000,000)	-	-	(600,000,000)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	3,000,000,000	2,599,000,000	750,000,000	8,608,172,987	541,932,898	-	15,499,105,885			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	3,000,000,000	2,599,000,000	750,000,000	8,608,172,987	541,932,898	-	15,499,105,885			
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	-	753,256	(541,932,898)	757,932,898	216,753,256			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	3,000,000,000	2,599,000,000	750,000,000	8,608,926,243	-	757,932,898	15,715,859,141			
กำไรสำหรับปี	-	-	-	822,681,984	-	-	822,681,984			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,303,818)	-	(103,081,799)	(106,385,617)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	819,378,166	-	(103,081,799)	716,296,367			
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 35)	-	-	-	(450,000,000)	-	-	(450,000,000)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,000,000,000	2,599,000,000	750,000,000	8,978,304,409	-	654,851,099	15,982,155,508			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	992,464,901	1,336,515,462	822,359,269	837,894,522
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	858,989,683	820,597,690	15,433,678	15,121,705
ค่าเพื่อหนีสงฆ์จะสูญ	-	1,993,451	-	-
โอนกลับค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,789,694)	-	-	-
โอนกลับค่าเมื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,000)	(212,000)	(7,000)	(212,000)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(14,385,361)	17,665,826	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13,078,239	33,767,411	(229,879)	(97,144)
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(591,356)	(34,525)	(591,418)	(34,525)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)	45,291,559	(7,773,876)	-	-
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1,500,000)	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	78,000,000	-
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	38,530,973	20,645,029	25,137,907	20,645,029
ขาดทุนจากเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	195,900,062	-	430,257	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค่า	-	(28,014,790)	-	-
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(6,844,740)	-	(791,898)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(495,280,579)	(535,277,391)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(116,036,945)	12,741,445	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(662,125)	(2,134,215)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,623,854	6,929,635	370,169	(275,902)
เงินปันผลรับจากการลงทุน	(375,932,978)	(245,200,610)	(922,601,664)	(874,480,579)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14,013,318	75,935,016	1,887,808	5,777,673
รายได้ทางการเงิน	(28,976,496)	(50,111,022)	(34,107,677)	(27,049,384)
ต้นทุนทางการเงิน	43,160,838	29,040,525	2,538,966	2,273,674
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	1,164,046,153	1,487,073,064	(12,171,482)	(20,336,931)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ถูกหนีการค้าและถูกหนีอื่น	197,433,218	215,660,464	18,335,148	89,366,495
สินค้าคงเหลือ	91,910,541	89,981,640	-	39,409,906
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(83,783,701)	(81,017,829)	70,258	66,745
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(23,777,386)	6,758,661	36,980	(47,269)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น	2,262,998	(19,526,273)	(13,287,213)	(57,652,041)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,925,664)	15,185,340	(1,082,185)	10,030,160
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(40,317,307)	(9,774,745)	(704,491)	(2,462,762)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,166,757	(407,251)	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,305,515,609	1,703,933,071	(8,802,985)	58,374,303
จ่ายดอกเบี้ย	(40,341,465)	(29,377,376)	(4,664,971)	(1,543,480)
จ่ายภาษีเงินได้	(197,218,706)	(293,240,942)	(28,119,895)	(23,793,392)
รับคืนภาษีเงินได้	15,551,586	33,747,128	4,861,496	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,083,507,024	1,415,061,881	(36,726,355)	33,037,431

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓๗

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาด (เพิ่มขึ้น)	500,000	-	(105,326,000)	(186,562,000)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	-	(166,427,246)	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(27,466,094)	-	-	-
เงินลงทุนที่มีภาวะค้าประกันลดลง	2,736,433	87,884	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาด	185,434,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(128,137,624)	(95,192,306)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(199,500,000)	-	(199,500,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(167,502,595)	-	(192,740,035)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(131,781,537)	-	(3,457,641)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(522,707,913)	-	(2,134,718)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12,536,802	5,908,878	229,886	98,595
เงินสดรับจากกรจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	594,425	41,465	594,425	41,465
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	24,996,800	-
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า	2,804,925	-	2,804,925	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	19,750,000	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	15,536,173	-	-	-
เงินปันผลรับจากการลงทุน	931,769,912	683,867,700	979,648,078	817,434,165
ดอกเบี้ยรับ	29,276,357	50,588,000	33,233,140	25,725,947
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(28,962,608)	(370,322,326)	(110,001)	(358,435,000)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(396,144,926)	(636,731,249)	(1,906,248)	(1,881,850)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(3,123,106)	(2,083,187)	(103,499)	(913,641)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	3,284,380	(714,604,213)	604,289,164	4,117,699
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(147,456,937)	(165,344,949)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	10,000,000	-	-	-
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,000,000)	4,000,000	65,492,992	41,271,537
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย	2,387,775	32,402,000	-	-
เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	53,924,174	39,827,986	-	-
จ่ายเงินปันผล	(546,851,261)	(767,136,567)	(450,000,000)	(600,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	17,215,259	36,582,692	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(278,204,799)	(245,669,096)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	(44,178,649)	-	-
ชำระคืนเงินค้ำของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(54,612,347)	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า	(7,864,474)	-	-	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(955,462,610)	(1,109,516,583)	(384,507,008)	(558,728,463)
ผลต่อจากการแปลงค่าวงการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	45,797,528	(137,137,439)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	177,126,322	(546,196,354)	183,055,801	(521,573,333)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,700,034,677	3,246,231,031	306,170,093	827,743,426
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,877,160,999	2,700,034,677	489,225,894	306,170,093
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ังไม่ได้จ่ายชำระ	1,520,453	99,028,375	-	3,483
รายการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	820,360	-	820,360
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มากภายใต้สัญญาเช่า	117,007,699	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิตำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุน จำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัทในกลุ่ม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 ข้อมูลทั่วไปและข้อสมมติฐานทางการบัญชีของบริษัทย่อย - บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) และสรรหารธุรกิจใหม่ โดยยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสิ่งทอ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของทวีปยุโรปซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกิจการ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่คาดว่าจะยังคงไม่ดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงปี 2564 ฝ่ายบริหารของยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอพิจารณาและเห็นว่า หากกิจการยังคงดำเนินธุรกิจสิ่งทอต่อไป จะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงมีแผนการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงมีรายได้อื่นจากการให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงานบางส่วน ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเชื่อมั่นว่า กิจการจะยังคงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดผลการดำเนินงานของธุรกิจสิ่งทอแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น
			2563 2562 (ร้อยละ) (ร้อยละ)
<b>ธุรกิจสิ่งทอ</b>			
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ไทย	51.42 51.42
บริษัท ยูเนี่ยนการ์เมนท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ไทย	99.99 99.99
<b>ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ</b>			
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยางยืดสำเร็จรูป	ไทย	52.73 52.73
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับจ้างผลิตและซ่อมแซม แม่พิมพ์	ไทย	49.69 49.69
บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุชิ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระดิกน้ำ	ไทย	51.00 51.00
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด	สเตนเลสระบบสูญญากาศ ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ใน ครัวเรือนที่ทำจากสเตนเลส	ไทย	98.00 98.00
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์เอช จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยางแท่ง	ไทย	99.99 99.99
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด	กิจการสวนยาง	ไทย	50.85 50.69

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ	
			ของการถือหุ้น 2563 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)
<b>ธุรกิจการค้า</b>				
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	ผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ไทย	98.49	98.49
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน ซิสเต็มส์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด)	ผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ไทย	99.99	99.99
<b>ธุรกิจพลังงาน</b>				
Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	จีน	75.96	75.96
<b>ธุรกิจโรงแรม</b>				
บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด	โรงแรม	ไทย	96.38	96.26
<b>ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ</b>				
Saha-Union International Ltd.	ลงทุน	ฮ่องกง	99.99	99.99
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.	ลงทุน	จีน	100.00	100.00
Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Saha-Union International Ltd.)	ลงทุน	ฮ่องกง	100.00	100.00
Shanghai Dacity Co., Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.)	ขายสินค้าและบริการ	จีน	100.00	100.00
บริษัท สหยูเนียนโฮตลิ่ง จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.54	99.54
บริษัท วินัสซูส์ จำกัด	ให้เช่าห้องพักและให้บริการ	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ยูเนียนการพิมพ์ จำกัด	ให้เช่าทรัพย์สิน	ไทย	94.74	94.74
บริษัท ยูเนียนอีคิวตี้ จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.79	99.79
บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด	ให้เช่าทรัพย์สิน	ไทย	98.23	98.23
บริษัท ยูเนียนการก่อสร้าง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สหยูเนียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สหยูเนียน เวลท์ พลัส จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ยูเนียนนคร จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	77.49	77.49

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ.

- จ) สิ้นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ "ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ" ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากรายการดังต่อไปนี้

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง

#### การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

#### **แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563



ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่องดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมาใช้ประกอบทดสอบการวัดมูลค่าของค่าความนิยม

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีสำหรับทุกเรื่องที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### 4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกปรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนำมาตราฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			1 มกราคม 2563
	ผลกระทบจาก			
	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2562	ฉบับที่ 16	
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว	1,580,975	(1,580,975)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,707,871	(8,289)	-	1,699,582
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	1,587,576	-	1,587,576
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,962,213	-	2,962,213
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,692,213	(2,692,213)	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,531,731	-	(88,268)	6,443,463
สินทรัพย์สิทธิการใ้	-	-	191,999	191,999
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	186,456	-	(56,510)	129,946
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,479,598	-	(3,618)	1,475,980
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	36,961	-	(36,961)	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	45,197	45,197
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	60,285	-	(60,285)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	102,888	102,888
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	141,858	53,349	-	195,207

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	ผลกระทบจาก		
	มาตรฐาน	มาตรฐาน	
	การรายงาน	การรายงาน	
	ทางการเงิน	ทางการเงิน	
	กลุ่มเครื่องมือ	ทางการเงิน	
	ทางการเงิน	ฉบับที่ 16	
	31 ธันวาคม 2562		1 มกราคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	13,882,353	(2,450)	13,879,903
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(465,059)	216,000	(249,059)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,776,595	1,413	1,778,008

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ผลกระทบจาก		
	มาตรฐาน	มาตรฐาน	
	การรายงานทางการเงิน	การรายงานทางการเงิน	
	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน		
	31 ธันวาคม 2562		1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	753	753
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,262,299	2,262,299
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,992,299	(1,992,299)	-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	135,483	54,000	189,483
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	8,608,173	753	8,608,926
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	541,933	216,000	757,933

#### 4.1 เครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - สุทธิจาก ภาษีเงินได้	-	216,000	-	216,000
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินทรัพย์ทางการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,675)	-	-	-
การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้	2,638	-	753	-
รวม	(1,037)	216,000	753	216,000
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย	(1,413)	-	-	-
ผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทาง การเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ	(2,450)	216,000	753	216,000

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัตถุประสงค์ และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีที่เพิ่มเติม แสดง ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามหลักการบัญชีที่เพิ่มเติม	งบการเงินรวม			
	การจัดประเภทและวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9		ราคาทุน	
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,700,035	-	2,700,035	2,700,035
เงินลงทุนชั่วคราว	1,580,975	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,707,871	-	1,699,582	1,699,582
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	500	-	500	500
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	1,202,564	385,012	1,587,576
เงินลงทุนที่มีภาวะกำกับ	34,586	-	34,586	34,586
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	171,972	-	171,972	171,972
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,962,213	-	2,962,213
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,692,213	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>8,888,152</b>	<b>1,202,564</b>	<b>4,991,687</b>	<b>9,156,464</b>

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9		
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัดจำหน่ายรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563			
เงินสดและการเทียบเท่าเงินสด	306,170 ✓	-	306,170 ✓
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	155,817	-	155,817
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	463,001	-	463,001
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	753	-
เงินลงทุนที่มีภาระค่าประกัน	1,000	-	1,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,262,299	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,992,299	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	2,918,287	2,262,299	3,189,040

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

## 4.2 สัญญาเช่า

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษัทย่อยรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

	(หน่วย: พันบาท)
	<u>งบการเงินรวม</u>
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	47,740
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(6,907)
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า	34,250
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(15,262)
บวก: อื่น ๆ	3,618
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดักบัญชี	(12,600)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงาน	
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	50,839
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	97,246
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	<u>148,085</u>
ประกอบด้วย	
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	45,197
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	102,888
	<u>148,085</u>

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ที่ดิน	70,615
อาคาร	25,221
อุปกรณ์	88,268
ยานพาหนะ	7,895
<b>รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้</b>	<b>191,999</b>

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

#### รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรมซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าบริการประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลด และรวมค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

#### รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง



รายได้ค่านเช่า

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างและตามระยะเวลาเช่า

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

## 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย/วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย/วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

## 5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้า

## 5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการค้า

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา	-	5, 20 ปี
ระบบสาธารณูปโภค	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	5, 10, 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	3, 5, 10, 20 ปี
แม่พิมพ์	-	5 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค	-	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	3, 5, 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5, 10 ปี
คอมพิวเตอร์	-	3, 5 ปี
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า	-	5, 10, 25 ปี

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่ปี 2558 ใช้วิธีขดคงเหลือลดลงทวีคูณตามอายุการใช้งาน 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และ บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน ภายหลัง การรับรู้รายการเริ่มแรก จะแสดงมูลค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดประมาณ 3 และ 5 ปี อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และจะประเมินการด้อยค่าของ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

#### 5.8 ค่าความนิยม

บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูง กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่า ต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

ซึ่งค่าความนิยมดังกล่าวแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการ ด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทย่อยจะบันทึกส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม กิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวม กิจการ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

## 5.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

### บริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า

#### นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทย่อยใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

#### **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	10, 14 ปี
อาคาร	5, 10 ปี
อุปกรณ์	1, 6 ปี
ยานพาหนะ	4, 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทย่อยเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

## หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทย่อคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทย่อ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

### **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

### **นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563**

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า การระงับหนี้ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า อุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

### 5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### 5.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

### 5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการค้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า ผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อน ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

### 5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม โครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถนำไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้ในการจ่ายชำระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ยกเว้นส่วนที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ โดยใช้ข้อมูลราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ

#### 5.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

บริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน



บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี  
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี  
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทฯ และ  
บริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี  
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ  
ระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่  
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 5.16 เครื่องมือทางการเงิน

##### นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม  
ก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ และบริษัท  
ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี  
เรื่องการรับรู้รายได้

##### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์  
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน  
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน  
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ  
จัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

##### **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย**

บริษัทย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์  
ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน  
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน  
วันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการค้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการค้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

**สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)**

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการค้อยค่า

**สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน**

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้อย่างเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) เกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

**ลูกหนี้การค้า**

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

**เงินลงทุน**

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตั้งกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี รวมทั้งที่จะถึงจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหรือหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.17 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

### 5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันนี้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

##### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

#### **ค่าความนิยม**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

#### **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

#### **ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสด	1,265	1,500	110	65
เงินฝากธนาคาร	2,795,965	2,501,862	489,116	306,105
พันธบัตร	79,931	196,673	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,877,161	2,700,035	489,226	306,170

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.01 ถึง 2.11 ต่อปี)

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนดราคา
	31 ธันวาคม		
	2563	2562	
<b>รายการธุรกิจกับการร่วมค้า</b>			
ขายสินค้า	46	61	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ	1	1	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	3	3	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินค้า	14	19	ราคาขายต่อหักกำไรส่วนเพิ่ม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันต้นเดือน)	-	1	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศและ ประเทศจีน



(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนดราคา
	31 ธันวาคม		
	2563	2562	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>			
ขายสินค้า	107	83	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ	3	3	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	5	3	ราคาตามสัญญา
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)	4	-	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ซื้อสินค้า	392	431	ราคาขายต่อหักกำไรส่วนเพิ่ม
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)	127	180	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน
รายได้ดอกเบี้ย	9	12	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน
เงินรับฝาก (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)	2	1	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนดราคา
	31 ธันวาคม		
	2563	2562	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>			
ขายสินค้า	182	491	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ	5	5	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	37	37	ราคาตามสัญญา
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)	591	335	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
รายได้ดอกเบี้ย	34	22	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
เงินรับฝาก (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)	394	337	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ต้นทุนทางการเงิน	3	3	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

**รายการธุรกิจกับการร่วมค้า**

รายได้ค่าเช่า	3	3	ราคาตามสัญญา
---------------	---	---	--------------

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนดราคา
	31 ธันวาคม		
	2563	2562	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>			
ขายสินค้า	14	13	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินค้า	373	421	ราคาขายต่อหักกำไรส่วนเพิ่ม
เงินรับฝาก (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)	2	1	อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
(หมายเหตุ 9)				
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย	-	-	41,806	52,078
การร่วมค้า	8,887	9,301	-	-
บริษัทร่วม	9,722	9,653	1,418	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	177	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,609	19,131	43,224	52,078
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	-	57,046
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	57,046
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,609	19,131	43,224	109,124
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)</b>				
การร่วมค้า	2,847	3,267	-	-
บริษัทร่วม	29,706	34,100	27,955	32,591
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	56	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32,609	37,367	27,955	32,591
<b>เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	422,207	352,714
บริษัทร่วม	-	4,000	-	4,000
รวมเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4,000	422,207	356,714

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ		ผลต่างจากการ	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	ลดลง	แปลงค่า	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	ระหว่างปี	งบการเงิน	31 ธันวาคม 2563
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>การร่วมค้า</u>				
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.	5,374	-	378	5,752
บริษัท โซลติฟ จำกัด	500	(500)	-	-
รวม	5,874	(500)	378	5,752
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(5,374)	-	(378)	(5,752)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	500	(500)	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2563
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	463,001	2,715,000	(2,609,674)	568,327
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	463,001	2,715,000	(2,609,674)	568,327

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ	ผลต่างจากการ		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	ลดลง	แปลงค่า	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	ระหว่างปี	งบการเงิน	31 ธันวาคม 2563
<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>บริษัทร่วม</u>				
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.	171,972	(185,434)	13,462	-
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>171,972</b>	<b>(185,434)</b>	<b>13,462</b>	<b>-</b>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	5,374
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	378
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,752

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2563
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
<u>บริษัทร่วม</u>			
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้าขาย จำกัด	-	10,000	10,000
<b>รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2563</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2562</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	127	127	23	22
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5	6	-	1
รวม	<u>132</u>	<u>133</u>	<u>23</u>	<u>23</u>

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	17,451	18,905	43,224	52,078
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	616	226	-	-
3 - 6 เดือน	107	-	-	-
6 - 12 เดือน	435	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,609	19,131	43,224	52,078
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	978,037	1,162,086	19,141	28,608
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	325,880	238,714	-	-
3 - 6 เดือน	31,701	39,695	-	-
6 - 12 เดือน	14,775	21,358	-	-
มากกว่า 12 เดือน	23,300	19,068	-	-
รวม	1,373,693	1,480,921	19,141	28,608
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	(15,046)	(12,301)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,358,647	1,468,620	19,141	28,608
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,377,256	1,487,751	62,365	80,686
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)	-	-	-	57,046
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	44,694	103,107	7,608	7,001
ภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืน	403	763	-	-
รายได้ค้างรับ	14,741	31,761	7,612	7,473
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	29,209	39,046	2,982	3,148
อื่น ๆ	24,074	45,443	206	463
รวมลูกหนี้อื่น	113,121	220,120	18,408	75,131
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,490,377	1,707,871	80,773	155,817

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า  
มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	12,301
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,745
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	15,046

#### 10. สินค้ำคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สินค้าสำเร็จรูป	505,489	356,642	(21,569)	(25,294)	483,920	331,348
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	12,516	14,500	(483)	(347)	12,033	14,153
งานระหว่างทำ	57,984	97,806	(1,533)	(3,173)	56,451	94,633
วัตถุดิบ	252,052	398,435	(4,216)	(8,320)	247,836	390,115
ภาระบรรจและหีบห่อ	17,075	29,608	(1,368)	(1,130)	15,707	28,478
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	100,715	123,351	(52,602)	(57,892)	48,113	65,459
สินค้ำระหว่างทาง	76,487	93,886	-	-	76,487	93,886
รวม	1,022,318	1,114,228	(81,771)	(96,156)	940,547	1,018,072

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 22 ล้านบาท (2562: 44 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 36 ล้านบาท (2562: 28 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>		
เงินฝากประจำ	335,776	-
พันธบัตร	70,896	-
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	406,672	-
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>		
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ	1,043,558	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (หมายเหตุ 38.1)	9,483	1,545
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,053,041	1,545
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,459,713	1,545

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พันธบัตรและเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปีมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.33 ถึง 0.63 ต่อปี

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยมีเงินปันผลรับจำนวน 31 ล้านบาท



11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2562	
	งบการเงินรวม	
	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
<b>หลักทรัพย์เพื่อค้า</b>		
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ	1,179,444	1,195,963
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน	23,906	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(7,387)	
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ</b>	<b>1,195,963</b>	
<b>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>		
พันธบัตร	43,794	
<b>รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>	<b>43,794</b>	
<b>เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปี</b>		
เงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์	341,218	
<b>รวมเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปี</b>	<b>341,218</b>	
<b>เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ</b>	<b>1,580,975</b>	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พันธบัตรและเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปีมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.16 ถึง 1.65 ต่อปี

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับจำนวน 37 ล้านบาท

12. เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากธนาคารและพันธบัตรซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วางเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับไประหว่างปี	
	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)	2563	2562	2563	2562
<b>ธุรกิจสิ่งทอ</b>								
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	600	600	49.88	49.88	321,181	321,181	-	-
บริษัท ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จำกัด	25	50	99.99	99.99	45,348	70,345	-	-
					366,529	391,526	-	-
<b>ธุรกิจพลาสติค ยางและโลหะ</b>								
บริษัท ยูเนี่ยนไฟโพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน)	75	75	48.96	48.96	53,084	53,084	477	8,849
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	250	250	49.52	49.52	235,433	235,433	-	-
บริษัท ยูเนี่ยนโพลีอูรีธีน จำกัด	600	600	51.00	51.00	306,659	306,659	38,556	113,220
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด	40	40	98.00	98.00	52,411	52,411	8,820	35,280
บริษัท ยูเนี่ยนรีบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด	20	20	99.99	99.99	16,111	16,111	-	-
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด	32	32	50.85	50.69	17,307	17,179	486	-
					681,005	680,877	48,339	157,349
<b>ธุรกิจการค้า</b>								
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	100	100	98.49	98.49	103,571	103,571	98,486	121,137
					103,571	103,571	98,486	121,137

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาหุ้น	เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี
<b>ธุรกิจพลังงาน</b>				
Zhejiang Jushar-Union Cogeneration Co., Ltd.	2563 (ล้านบาท) (เงินแต่ละบัญชีอย่างสัน)	2563 (ร้อยละ) 56.93	2562 (ล้านบาท)	2563 2562
	37	30	726,355	167,909
	(ล้านบาท USD)		598,345	158,318
<b>ธุรกิจโรงแรม</b>				
บริษัท เคจระจัต โหเต็ล จำกัด	3,000	96.00	2,880,000	-
		96.00	2,880,000	-
<b>ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ</b>				
Saba-Union International Ltd	405	99.99	1,907,801	-
	(ล้านบาท HKD)		1,907,801	-
Saba-Union Investment (China) Co., Ltd.	45	100.00	1,572,809	-
	(ล้านบาท USD)		1,572,809	-
บริษัท สหยูเนียน โฮลดิ้ง จำกัด	1,300	99.54	1,294,019	-
บริษัท วันนิชซูส์ จำกัด	72	76.00	44,007	4,378
บริษัท ยูเนียนการพิมพ์ จำกัด	30	94.74	29,466	-
บริษัท ยูเนียนอีลีวีส์ จำกัด	160	99.79	159,771	-

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินโอนผลที่บริษัทฯ รับในระยะหนึ่งปี	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
ธุรกิจบริหารกองทุนและอื่น ๆ (ต่อ)								
บริษัท ยูนิแอมซูส์ จำกัด	24	24	61.91	61.91	22,087	22,087	-	3,095
บริษัท ยูนิเอทการก่อสร้าง จำกัด	600	600	62.49	62.49	375,457	375,457	-	-
บริษัท สหยูนิเทม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	125	125	99.99	99.99	125,000	125,000	-	-
บริษัท สหยูนิเทม เวสต์ พดด้ข จำกัด	125	125	99.99	99.99	125,000	125,000	-	-
บริษัท ยูนิเอทนคร จำกัด	210	210	75.00	75.00	157,499	157,499	-	-
รวม					5,812,916	5,812,916	4,378	3,095
หัก: ค่าเผื่อการตั้งสำรองเงินลงทุนไปบริษัทย่อย					10,570,376	10,467,235	319,112	439,899
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					(559,753)	(538,753)		
					10,010,623	9,928,482		

13.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2563	2562	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	ควบคุมในบริษัทย่อย	ควบคุมในบริษัทย่อย	ควบคุมในบริษัทย่อย	ควบคุมในบริษัทย่อย	เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย
			ทั้งหมด	ทั้งหมด	ในระหว่างปี	ในระหว่างปี	ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปี
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563
บริษัท ยูนิชเชอสุดสาทรบรังกิ้ง จำกัด (มหาชน)	48.58	48.58	38	51	(19)	(27)	-
บริษัท ยูเนียนไทยโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)	47.27	47.27	141	113	32	1	9
บริษัท ยูนิชเชอเสติก จำกัด (มหาชน)	50.31	50.31	(25)	(13)	(31)	(36)	-
บริษัท ยูนิชเชอโซลูชัน จำกัด	49.00	49.00	198	241	(1)	38	109
Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.	24.04	24.04	84	95	37	80	71

13.3 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ส่วนได้เสียที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตราขายกระดาษระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดทางการเงิน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						(หน่วย: ล้านบาท)	
	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ		บริษัท ยูเนี่ยนไฟโพลิเมอร์		บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก			
	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)		
	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	Zhejiang Hashan-Union Cogeneration Co., Ltd.	
สินทรัพย์หมุนเวียน	458	440	353	307	377	613	564	621
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	747	121	97	323	251	1,050	1,723	1,668
หนี้สินหมุนเวียน	104	32	75	105	112	346	470	640
หนี้สินไม่หมุนเวียน	85	81	48	46	51	109	326	355

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						(หน่วย: ล้านบาท)	
	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ		บริษัท ยูเนี่ยนไฟโพลิเมอร์		บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก			
	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)		
	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	2,562	Zhejiang Hashan-Union Cogeneration Co., Ltd.	
รายได้	471	750	693	546	713	2,151	1,197	1,572
กำไร (ขาดทุน)	(38)	96	67	(26)	(35)	(20)	153	331
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(89)	(2)	(7)	(23)	-	-	95	(114)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(127)	94	60	(49)	(35)	(20)	248	217

สรุปผลการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ฉบับที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ศูนย์อุตสาหกรรมพลังงาน จำกัด (มหาชน)	บริษัท ศูนย์ไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)		บริษัท ศูนย์พลังงาน จำกัด (มหาชน)		บริษัท ศูนย์ไฮโดรเจน จำกัด		Zhejiang Hisslar-Union Cogeneration Co., Ltd.	
	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	188	78	50	(18)	(29)	455	315	621
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(193)	(49)	(5)	(19)	(77)	(81)	(163)	(242)
กระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	(5)	(18)	-	-	(3/4)	(148)	(364)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เริ่ม (สิ้นสุด) สุทธิ	(5)	(8)	24	(37)	(106)	-	4	15

ในระหว่างปีปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 128 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิม

#### **การลดทุนจดทะเบียน**

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนการ์เมนต์ จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดทุนของบริษัทจากเดิมจำนวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นจำนวน 25 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหลังการลดทุนเป็นจำนวน 25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินคืนทุนตามสัดส่วนเป็นจำนวน 25 ล้านบาท ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563



#### 14. เงินลงทุนในการร่วมค้า

##### 14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งตั้งขึ้นเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### งบการเงินรวม

ธุรกิจตั้งชื่อ	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน		ราคาทุน	(หน่วย: ล้านบาท)	
			ประเภท	สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวันสิ้นสุด	มูลค่าตามบัญชีตามวันสิ้นสุด
ธุรกิจตั้งชื่อ			2,563	2,562	2,562	2,563	2,562
Zhejiang Saline-Union Fecum Thread Industries Co., Ltd.	จีน	ผลิต รั้วข้างผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้ายทอ	57.57	57.57	640,940	640,940	640,940
ธุรกิจหลายชื่อและโดยะ					640,940	640,940	
บริษัท ยูเนียนไฟฟ์ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์	50.00	50.00	51,559	51,559	217,615
ธุรกิจหนึ่งชื่อ					51,559	51,559	246,671
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.	จีน	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	50.00	50.00	748,523	748,523	1,214,301
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.	จีน	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	50.00	50.00	445,914	445,914	-
					1,194,437	1,194,437	1,313,544
							1,214,301

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ที่ตั้ง/ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชีที่บริษัทคำนวณได้คือ
ศูนย์วิจัยโรคพิษวิทยา			2563 (ร้อยละ)	2562	2562
บริษัท มาแอสท์ อุตสาหกรรม 62 จำกัด	โรงพยาบาล	ไทย	41.83	400,000	598,016
ศูนย์บริการทางการแพทย์และอื่น ๆ				400,000	398,016
บริษัท โรดดิฟ จำกัด	พัฒนาและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	ไทย	61.00	2,210	-
กลุ่มที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี				2,210	-
บริษัท ซูเนอซูนิมา ยาร์ส จำกัด	ขายสินค้าเด็ก	ไทย	49.87	946	2,411
				946	2,411
<b>รวมเงินลงทุนเป็นการร่วมค้า</b>				<b>2,290,092</b>	<b>1,931,586</b>
					<b>2,093,397</b>
					<b>5,246</b>
					<b>5,246</b>
					<b>1,666,307</b>

**งบกำไรเงินแบ่งพาณิชย์กิจการ**

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ที่ตั้งบริษัท	ส่วนแบ่งเงินลงทุน		ราคาทุน	ค่าเสื่อมค่า		(หน่วย: พันบาท)
			ส่วนแบ่ง	ส่วนแบ่งเงินลงทุน		ของเงินลงทุน	มูลค่าตามบัญชีหักตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์			2,563 (ร้อยละ)	2,562 (ร้อยละ)	2,562	2,563	2,562	2,563
Zhejiang Saba-Union Fecum Thread Industries Co., Ltd.	ผลิต รีดเส้นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ	จีน	39.59	39.59	452,337	(452,337)	(452,337)	-
ธุรกิจหอพัก ยางและโลหะ			452,337	452,337	452,337	(452,337)	(452,337)	-
บริษัท ยูนิคอปไฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์	ไทย	30.00	30.00	31,556	-	-	31,556
ธุรกิจพลังงาน			31,556	31,556	31,556	-	-	31,556
Siaoxing Shanghai Hangzhou Union Cogeneration Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	จีน	25.00	25.00	374,416	-	-	374,416
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	จีน	40.00	40.00	417,271	(417,271)	(417,271)	374,416
ธุรกิจโรงพยาบาล			791,687	791,687	791,687	(417,271)	(417,271)	374,416
บริษัท การแพทย์ ศูนย์โรค 62 จำกัด	โรงพยาบาล	ไทย	41.83	47.21	400,000	200,500	-	400,000
กลุ่มที่อยู่ระหว่างการจัดระเบียบนิติบริษัท ยูนิคอปไฟเวอร์ส จำกัด	ขายอิเล็กทรอนิกส์	ไทย	49.87	49.87	400,000	200,500	-	400,000
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ			946	946	3,751	-	-	946
			946	946	3,751	-	-	946
			1,676,526	1,479,831	(869,608)	(869,608)	(869,608)	610,223

14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนของตนเองในปี	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก	เงินปันผลที่บริษัทได้รับในระหว่างปี	(หน่วย: พันบาท)
	2563	2562	2563	2562
<b>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์</b>				
บริษัท ยูเนี่ยนพีไฟ จำกัด	67,838	92,563	(6,145)	98
บริษัท พลังงาน	67,838	92,563	(6,145)	98
บริษัท พลังงาน	430,641	443,091	87,871	(120,311)
Shaoxing Shuangyu Hangzhou-Urbior Cogeneration Co., Ltd.	430,641	443,091	87,871	(120,311)
<b>ธุรกิจโรงพยาบาล</b>				
บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด	(1,573)	(159)	-	-
บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด	(1,573)	(159)	-	-
<b>ธุรกิจการรถขนและอื่น ๆ</b>				
บริษัท โกลด์ฟิลด์ จำกัด	(1,615)	82	-	-
บริษัท โกลด์ฟิลด์ จำกัด	(1,615)	82	-	-
<b>กลุ่มที่อยู่ระหว่างการบริหารบัญชี</b>				
บริษัท ยูเนี่ยนพีไฟ จำกัด	(10)	-	-	19
บริษัท ยูเนี่ยนพีไฟ จำกัด	(10)	-	-	19
<b>รวม</b>	495,281	535,277	81,726	(120,213)
			266,350	198,905

14.3 ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	บริษัท ยูนิยงลิฟท์โก้ จำกัด		Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.		บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	565	609	1,265	1,089	310	80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	161	161	2,277	2,228	685	358
หนี้สินหมุนเวียน	227	218	907	856	36	10
หนี้สินไม่หมุนเวียน	64	58	-	25	7	-
สินทรัพย์ - สุทธิ	435	494	2,635	2,436	952	428
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50.00	50.00	50.00	50.00	41.83	47.21
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	218	247	1,318	1,218	398	202
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-	(4)	(4)	-	(2)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	218	247	1,314	1,214	398	200

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	บริษัท ยูนิยงลิฟท์โก้ จำกัด		Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.		บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้	948	1,173	3,744	3,856	1	2
กำไร (ขาดทุน)	135	185	861	886	(4)	(1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(12)	-	176	(241)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	123	185	1,037	645	(4)	(1)

ในระหว่างปีปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม

ในระหว่างปี บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในอัตรามูลค่าหุ้นละ 25 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงิน 209.31 ล้านบาทต่อครั้ง ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 847.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจำนวนรวม 199.5 ล้านบาทแล้วในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และ 31 สิงหาคม 2563

ในระหว่างไตรมาส 4 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 109 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนลดลงเล็กน้อย

15. / เงินลงทุนในบริษัทรวม

15.1 รายละเอียดของบริษัทรวมที่มีสาระสำคัญ

งบการเงินรวม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ที่ตั้งขึ้นใน		ราคาทุน	(หน่วย: พันบาท)	
		ประเทศ	จัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	ตามวิธีส่วนได้เสีย
ธุรกิจสิ่งทอ			2562 (ร้อยละ)	2563	2562	2562
บริษัท ยูเนียนโกลด์สตีล จำกัด อื่น ๆ (3 บริษัท)	ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิล	ไทย	51.99	46,563	46,563	67,879
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ				2,530	2,530	83,003
บริษัท ยูเนียนไทย-นิโกลัน จำกัด	ผลิตกระดาษ กระดาษกาว สัม เทปใส และ โอลีฟินเทป	ไทย	40.29	49,113	49,113	150,882
ธุรกิจโรงพยาบาล				19,320	19,320	174,491
บริษัท นวเวช อินดอสตรีแชนแนล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	ไทย	30.00	405,000	405,000	326,584
ธุรกิจการลงทุนอื่น ๆ				403,000	405,000	326,584
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.	ผลิต Phthalic anhydride และ Fumaric acid และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	จีน	29.65	273,029	273,029	207,811
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.	ผลิตพรมรถยนต์	จีน	35.00	353,054	353,054	250,757

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใหม่		(หน่วย: พันบาท)	
		ประเภท	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย
ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ (ต่อ)			2563	2562	2563
บริษัท ยูนิโอบอร์ จำกัด		ไทย	62.35	79,598	747,507
บริษัท ยูนิโอบอร์ จำกัด		ไทย	36.89	51,861	906,652
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด		ไทย	29.46	43,328	499,967
บริษัท ยูนิโอบอร์ จำกัด		ไทย	37.54	94,999	237,067
(ต่อ) ยูนิโอบอร์ 51.10 โดยบริษัท ยูนิโอบอร์ จำกัด					
ร้อยละ 18.99 โดยบริษัท ยูนิโอบอร์ จำกัด (มหาชน) และ					
ร้อยละ 0.50 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด)					
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.		จีน	25.00	180,032	179,567
บริษัท ยูนิโอบอร์ เซอติฟิเคชั่น จำกัด และบริษัทย่อย		ไทย			3,649
(ถือหุ้นร้อยละ 82.67 โดยบริษัท ยูนิโอบอร์ จำกัด)					
อื่น ๆ (17 บริษัท)				213,352	66,248
(2562: 14 บริษัท)					
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม			1,289,253	1,289,253	3,099,225
			1,762,686	1,762,686	3,751,182
					3,638,517

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ถือส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) (ร้อยละ)	ราคาทุน	ค่าเผื่อการตั้งค่า ของเงินลงทุน	มูลค่าตามบัญชี (หน่วย: พันบาท)
<b>ธุรกิจสิ่งทอ</b>				2,563	2,562	2,563
บริษัท ยูนิคอนไมครอนเท็กซ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้า สวิตช์และตู้ควบคุมของ	ไทย	25.00	1,251	-	1,251
บริษัท ยูนิคอนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผ้าเย็บผ้า	ไทย	25.00	46,563	-	46,563
<b>ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ</b>				47,814	-	47,814
บริษัท ยูนิคอนไทย-นิปปอน จำกัด	ผลิตกระดาษแก้ว กระดาษย่นแก้ว เทปใสและไอพีพีพี	ไทย	40.29	19,320	-	19,320
<b>ธุรกิจโรงพยาบาล</b>				19,320	-	19,320
บริษัท ภาวช อันเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	ไทย	30.00	19,320	-	19,320
<b>ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ</b>				405,000	-	405,000
Tanjing Union Zond Chemicals Co., Ltd.	ผลิต Phthalic anhydride และ Humaric acid และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	จีน	23.85	218,958	(32,129)	186,829
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.	ผลิตพรมรถยนต์	จีน	25.00	249,239	(57,000)	192,239
บริษัท ซูนิไฟเบอร์ จำกัด	โรงงาน	ไทย	26.87	56,038	-	56,038
บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมผ้า จำกัด	โรงงาน	ไทย	24.90	51,861	-	51,861
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด อื่น ๆ (2 บริษัท)	ลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ไทย	24.90	43,328	-	43,328
				20,851	(547)	20,304
				640,275	(89,676)	550,599
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ</b>				<b>1,112,409</b>	<b>(89,676)</b>	<b>1,022,733</b>



15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับของบริษัทที่มีสาระสำคัญ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากรายการทางการเงินรวมและรับผู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตั้งกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
	ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี	เงินปันผลที่บริษัทฯ รั่วปี	เงินปันผลที่บริษัทฯ รั่วปี	
<b>ธุรกิจสิ่งทอ</b>	2563	2562	2563	2562	2562
บริษัท ชูชัยอินทรีย์ จำกัด	(7,920)	(9,797)	(1,653)	(58)	-
อื่น ๆ (3 บริษัท)	11,915	5,260	(727)	(1,199)	2,250
<b>ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และไอที</b>	3,995	(4,537)	(2,380)	(1,257)	2,250
บริษัท ยูเนี่ยน ไทย-ไทย จำกัด	30,643	26,925	(1,520)	79	34,927
<b>ธุรกิจโรงพยาบาล</b>	30,643	26,925	(1,520)	79	34,927
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	(26,626)	(30,114)	-	-	-
	(26,626)	(30,114)	-	-	-

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบกำไรสุทธิรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน		ส่วนแบ่งกำไรจากทุนเบ็ดเสร็จอื่นจาก	เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินในเคสที่บริษัทร่วมในระหว่างปี
	ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี	2563	2562	2563
<b>ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ</b>	<b>2563</b>	<b>2562</b>	<b>2563</b>	<b>2562</b>	<b>2563</b>	<b>2562</b>
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.	(22,786)	(19,626)	13,919	(21,385)	-	-
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.	8,443	(48,241)	16,033	(24,898)	-	-
บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	(153)	13,393	(362)	(26)	-	-
บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมส้าย จำกัด	49,179	24,479	(1,262)	(2,456)	8,963	8,963
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	19,825	11,571	(25)	(1,921)	6,723	6,723
บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด	12,666	23,627	48	(1,498)	-	-
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.	22,686	(10,212)	9,828	(14,513)	-	-
บริษัท ยูเนียนเคสเดท โยดิ่งส์ จำกัด และบริษัทย่อย	(1,898)	2,499	(264)	(270)	-	-
อื่นๆ (17 บริษัท)	20,063	(2,505)	11,321	(14,856)	-	-
	108,025	(5,015)	49,236	(81,823)	15,686	15,686
<b>รวม</b>	<b>116,037</b>	<b>(12,741)</b>	<b>45,536</b>	<b>(83,001)</b>	<b>43,888</b>	<b>52,863</b>

รวม

(2562: 14 บริษัท)

1.5.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

มูลค่ารายการฐานะทางการเงิน

บริษัท	สินทรัพย์		หนี้สิน		ส่วนได้เสียของ		การตัดรายการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	ส่วนได้เสียของ	กิจการใน	ระหว่างกัน	ของส่วนได้เสีย	
	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	กิจการใน
	2561	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	รวมทั้งรวม
<b>ธุรกิจตั้งหอ</b>									
บริษัท ศูนย์ขนส่งสินค้า จำกัด	218	226	60	28	16	13	122	132	68
อื่น ๆ (3 บริษัท)	659	632	325	75	130	136	207	174	83
<b>ธุรกิจพาณิชย์ กางและโลหะ</b>									
บริษัท ยูนิออนไทย-จีน จำกัด	431	442	90	34	34	30	174	172	172
<b>ธุรกิจโรงแรม</b>									
บริษัท นาวาร อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	70	90	3,008	330	1,617	939	330	333	326
<b>ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ</b>									
Taixing Union Zord Chemicals Co., Ltd.	457	375	663	427	-	-	205	214	208
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.	472	472	817	578	-	-	249	224	226
บริษัท ยูนิโอฟเบอร์ จำกัด	3	11	1,252	25	-	-	767	767	748
บริษัท ยูนิฮันอุตสาหกรรมผ้า จำกัด	265	383	2,155	3	135	189	842	828	871
บริษัท โรงงานรวบรวมอุตสาหกรรมผ้า จำกัด	313	387	1,510	1	75	110	515	511	500
บริษัท ยูนิฮันบริหารธุรกิจ จำกัด	3	2	1,040	65	109	158	329	318	224
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.	983	1,169	2	267	-	-	180	147	147
บริษัท ยูนิฮันเอสเตท โฮลดิ้งส์ จำกัด	345	430	2,635	1	-	-	1,290	1,122	(6)
และบริษัทย่อย									
อื่น ๆ (17 บริษัท)	600	638	1,246	297	23	14	473	353	63
(2562: 14 บริษัท)									48

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท	รายได้		กำไร (ขาดทุน)		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(หน่วย: ล้านบาท)	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
<b>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</b>								
บริษัท ยูนิคอนปิ่นนึ่งมีกัก จำกัด	264	355	(15)	(19)	(3)	-	(18)	(19)
อื่น ๆ (3 บริษัท)	671	718	34	6	(1)	-	33	6
<b>ธุรกิจพาณิชย์</b>								
บริษัท ยูเนียนไทย-นิจิบัน จำกัด	697	803	76	67	(4)	-	72	67
<b>ธุรกิจโรงพยาบาล</b>								
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2	2	(89)	(86)	-	-	(89)	(86)
<b>ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ</b>								
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.	1,568	1,842	(77)	(66)	48	(72)	(29)	(138)
Jiangsu Zhongshan-Union Carpet Co., Ltd.	687	1,041	24	(138)	46	(71)	70	(209)
บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	1	105	-	97	(1)	1	(1)	98
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมบด้าย จำกัด	70	87	22	49	(4)	-	18	49
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด	86	410	41	33	-	-	41	33
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	44	58	30	50	-	-	30	50
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.	1,121	-	91	(41)	39	(38)	130	(99)
บริษัท ยูเนี่ยนแมนูเชอรา โศคคังส์ จำกัด และบริษัทย่อย	12	188	(5)	139	(1)	(1)	(6)	138
อื่น ๆ (17 บริษัท)	686	729	11	(13)	(21)	(50)	(10)	(63)
(2562: 14 บริษัท)								

**การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 450 ล้านบาท โดยขายให้บุคคลในวงจำกัด ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหลังการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 บริษัทฯ ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท ส่งผลให้หลังเพิ่มทุนบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวน 480 ล้านบาท และสัดส่วนเงินลงทุนลดลงเล็กน้อย

**16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาวอื่น**

16.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**งบการเงินรวม**

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2563	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
<b>ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</b>		
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>		
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,508	616,396
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,088,334	1,172,905
บริษัท ผลิต ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	30,514	54,285
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,001	42,400
Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, L.P.	271,882	119,857
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,479	32,902
อื่น ๆ	203,384	182,207
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	732,500	702,500
Value Creation Inc.	328,280	-
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	10,000	290,000
บริษัท มูลนิธิบัททันคอร์ดอร์บอเรชั่น จำกัด	14,714	38,714
อื่น ๆ	15,850	4,182
<b>รวมตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</b>		
<b>กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>	2,804,446	3,256,348
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</b>		
<b>กำไรหรือขาดทุน</b>		
กองทุนไค	30,966	31,159
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</b>		
<b>กำไรหรือขาดทุน</b>	30,966	31,159
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>	2,835,412	3,287,507

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2563

**ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน**

**กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น**

**ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด**

	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,508	616,396
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	215,885	325,689
Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, L.P.	271,882	119,857
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,874	3,075
อื่น ๆ	17,843	17,539

**ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

บริษัท ราชนิวเทค จำกัด	732,500	702,500
Value Creation Inc.	328,280	-
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	10,000	290,000
บริษัท ยูเนี่ยนบิททินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	14,714	38,714
อื่น ๆ	10,900	1,811

**รวมตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน**

**กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น**

1,634,386 2,115,581

**สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน**

**กำไรหรือขาดทุน**

**กองทุนเปิด**

20,000 19,570

**รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน**

**กำไรหรือขาดทุน**

20,000 19,570

**รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น**

1,654,386 2,135,151

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นจำนวน 345 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงินรวม 294 ล้านบาท

16.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	31 ธันวาคม 2562	
	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าลงทุน
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	10.00	732,500
Vaite Creation Inc.	0.18	328,280
อื่น ๆ		40,565
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ		1,101,345
หัก: ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุน		(339,824)
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิ		761,521

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ราคาทุน	31 ธันวาคม 2562	
		ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน จากการวัด	มูลค่ายุติธรรม
บริษัท สหพัฒน์อินเดชาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,508	595,590	623,098
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	583,257	157,928	741,185
บริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	30,514	61,982	92,496
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	33,001	21,999	55,000
Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, L.P.	271,882	(141,490)	130,392
กองทุนเวิตบัวหลวงชนทวี	21,080	1,101	22,181
กองทุนเปิดบัวแก้ว	20,000	1,634	21,634
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	48,479	(3,940)	44,539
อื่น ๆ	188,937	11,230	200,167
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อขาย	1,224,658	706,034	1,930,692
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			2,692,213

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

**เงินลงทุนในหุ้นสามัญ**

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	31 ธันวาคม 2562	
	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	มูลค่าลงทุน
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	10.00	732,500
Value Creation Inc.	0.18	328,280
อื่น ๆ		35,614
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ		1,096,394
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		(337,369)
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิ		759,025

**เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย**

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ราคาทุน	31 ธันวาคม 2562	
		ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน จากการวัด	มูลค่ายุติธรรม
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	27,508	595,590	623,098
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	215,885	222,490	438,375
Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, L.P.	271,882	(141,490)	130,392
กองทุนเปิดบัวแก้ว	20,000	1,634	21,634
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,874	(712)	4,162
อื่น ๆ	15,709	(96)	15,613
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	555,858	677,416	1,233,274
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			1,992,299

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นจำนวนเงินรวม 208 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงินรวม 183 ล้านบาท



17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดินรอการ พัฒนา	อาคารโรงงาน และอาคาร สำนักงาน	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดินรอการ พัฒนา	อาคาร และอาคาร สำนักงาน	รวม
		ให้เข้า				ให้เข้า	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>							
ราคาทุน	2,101,062	2,461,973	111,921	4,674,956	1,545,232	1,794,547	3,339,779
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(72,619)	(2,020,620)	-	(2,093,239)	(61,993)	(1,646,918)	(1,708,911)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,413)	(150,308)	(25,000)	(179,721)	(4,413)	(138,707)	(143,120)
<b>มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ</b>	<b>2,024,030</b>	<b>291,045</b>	<b>86,921</b>	<b>2,401,996</b>	<b>1,478,826</b>	<b>8,922</b>	<b>1,487,748</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>							
ราคาทุน	2,100,756	2,592,840	93,884	4,787,480	1,545,124	1,794,583	3,339,707
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(56,739)	(2,148,797)	-	(2,215,536)	(56,114)	(1,646,340)	(1,702,454)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,413)	(151,308)	(25,000)	(181,221)	(4,413)	(138,707)	(143,120)
<b>มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ</b>	<b>2,029,604</b>	<b>292,235</b>	<b>58,884</b>	<b>2,390,723</b>	<b>1,484,597</b>	<b>9,526</b>	<b>1,494,133</b>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	2,390,723	2,072,096	1,494,133	1,142,173
ซื้อสินทรัพย์	28,963	370,322	110	358,435
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย สินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(3)	(7)	(3)	(7)
รับโอนจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -				
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	197	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(30,580)	(30,020)	(6,492)	(6,473)
ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลงระหว่างปี	1,500	-	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	11,196	(21,668)	-	-
<b>มูลค่าตามบัญชีปลายปี</b>	<b>2,401,996</b>	<b>2,390,723</b>	<b>1,487,748</b>	<b>1,494,133</b>

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา	4,113,742	4,010,832	2,541,898	2,541,788
อาคารโรงงานและอาคารสำนักงานให้เช่า	1,530,104	1,393,635	29,964	29,964

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานและอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

18. **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน	งบการเงินรวม							รวม
	อาคารและ							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร และระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	โรงงานผลิต กระแสไฟฟ้า	อื่น ๆ		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	1,896,985	20,571	3,496,276	6,440,735	2,019,011	1,251,652	15,125,230	
ซื้อเพิ่ม	-	511	48,042	74,184	247,143	365,880	735,760	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(13,487)	(149,243)	(89,188)	(81,154)	(333,072)	
โอนระหว่างบัญชี	-	-	1,854	33,047	-	(34,901)	-	
ลดลงจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(55,588)	-	(175,466)	(3,147)	(234,201)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,896,985	21,082	3,477,097	6,398,723	2,001,500	1,498,330	15,293,717	
รายการปรับปรุงระหว่างบัญชีตาม TFRS16 (หมายเหตุ 4)	-	-	-	-	-	(158,232)	(158,232)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,896,985	21,082	3,477,097	6,398,723	2,001,500	1,340,098	15,135,485	
ซื้อเพิ่ม	-	819	27,051	90,303	156,535	122,957	397,665	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(15,857)	(320,540)	(47,925)	(31,009)	(415,331)	
โอนไปยังบัญชีอสังหาริมทรัพย์ที่ถือการลงทุน	(197)	-	(3,338)	-	-	-	(3,535)	
โอนระหว่างบัญชี	-	491	35,899	84,139	-	(120,529)	-	
ลดลงจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	29,634	-	140,640	1,577	171,851	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,896,788	22,392	3,550,486	6,252,625	2,250,750	1,313,094	15,286,135	

		งบการเงินรวม (ต่อ)						
		บาทและ						
		ส่วนปรับปรุง		เครื่องจักรและ		โรงงานผลิต		
		อาคาร	และรวม	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า	อื่น ๆ	รวม	
ที่ดิน	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		7,788	1,720,523	5,284,096	410,234	909,099	8,331,740	
ค่าเสื่อมราคาสภาพ		1,194	185,408	333,642	113,935	139,708	773,887	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย		-	(12,135)	(138,177)	(69,823)	(73,261)	(293,396)	
ผลต่างจากการแปลงค่าเงิน		-	(18,592)	-	(35,652)	(2,815)	(56,889)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		8,982	1,875,404	5,479,561	418,694	972,701	8,755,342	
หมายเหตุปรับปรุงระหว่างปี (ดูหมายเหตุ 4)		-	-	-	-	(69,964)	(69,964)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		8,982	1,875,404	5,479,561	418,694	902,737	8,685,378	
ค่าเสื่อมราคาสภาพ		1,194	185,964	304,590	143,776	110,271	745,795	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย		-	(15,601)	(311,794)	(33,847)	(28,474)	(589,716)	
โอนไปยังบัญชีหรือทรัพย์สินเพื่อการลงทุน		-	(3,338)	-	-	-	(3,338)	
ผลต่างจากการแปลงค่าเงิน		-	11,379	-	29,421	1,394	42,194	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		10,176	2,053,808	5,472,357	558,044	985,928	9,080,313	

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	งบการเงินรวม (ต่อ)						รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	โรงงานผลิต กระแสไฟฟ้า	อื่น ๆ	
ค่าเผื่อการตัดยัก							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	-	-	1,072	13,346	14,418	
ลดลงจากการจำหน่าย	-	-	-	-	(7,774)	(7,774)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	-	1,072	5,572	6,644	
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	45,778	45,778	
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	(487)	(487)	
ผลต่างจากค่าแปลงหน่วยการเงิน	-	-	-	-	(196)	(196)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	-	-	1,072	45,582	5,085	51,739
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,896,985	12,100	1,601,693	918,090	1,582,806	520,057	6,531,731
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,896,788	12,216	1,496,678	779,196	1,647,124	322,081	6,154,083
ค่าเสื่อมราคาสุทธิ							
2562 (จำนวน 721 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในงบขายและจัดจำหน่ายและการบริหาร)							773,887
2563 (จำนวน 745 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและการบริหาร)							745,795

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อาคารและ				รวม
	ที่ดิน	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องจักรและอุปกรณ์	อื่นๆ	
<b>ราคาทุน</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	18,550	143,061	84,498	296,158	542,267
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	1,885	1,885
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(26)	(180)	(3,380)	(3,586)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	18,550	143,035	84,318	294,663	540,566
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	1,906	1,906
จำหน่าย	-	-	-	(3,287)	(3,287)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	18,550	143,035	84,318	291,282	539,185
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	134,093	84,032	272,964	491,089
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,626	-	5,979	8,605
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(26)	(180)	(3,379)	(3,585)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	136,693	83,852	275,564	496,109
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,367	-	5,599	7,966
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(3,287)	(3,287)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	139,060	83,852	277,876	500,788

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

ที่คิด	อาคารและ			อื่น ๆ	รวม
	ระบบสาธารณูปโภค	เครื่องจักรและอุปกรณ์			
		464	4,922		5,386
		464	4,922		5,386
		464	4,922		5,386
18,530	6,342	2	14,177		39,071
18,550	3,975	2	10,484		33,011

ค่าเสื่อมค่าต่อค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2563 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

8,605

7,966

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 5,143 ล้านบาท (2562: 5,198 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 233 ล้านบาท (2562: 222 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรในส่วนของโรงงานผลิตไฟฟ้าจำนวน 46 ล้านบาท (2562: ไม่มี) เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องจักรเกิดความล้าสมัย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง ทั้งนี้ บริษัทย่อยพิจารณาตั้งก้นเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวน

## 19. สัญญาเช่า

### 19.1 บริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า

บริษัทย่อยทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 - 14 ปี

#### ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
(หมายเหตุ 4)	70,615	25,221	88,268	7,895	191,999
เพิ่มขึ้น	-	-	115,269	1,739	117,008
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(3,175)	(5,045)	(53,904)	(3,019)	(65,143)
ผลต่างจากการแปลงค่า					
งบการเงิน	1,923	-	-	-	1,923
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	69,363	20,176	149,633	6,615	245,787



ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	<u>2563</u>
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	221,310
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(15,319)
รวม	<u>205,991</u>
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(57,892)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>148,099</u>

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 38.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
	<u>31 ธันวาคม 2563</u>
	งบการเงินรวม
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	65,143
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	7,864
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	9,726
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	639

ง) อื่น ๆ

บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 73 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีรายการที่มีใช้เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 117 ล้านบาท

20. ค่าความนิยม

ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจจำนวน 522 ล้านบาทของบริษัท เคอะรอยัล โฮเต็ล จำกัด (บริษัทย่อย) (“เคอะรอยัล โฮเต็ล”) นั้นประกอบไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจากการได้มาซึ่งโรงแรมระดับห้าดาว (โรงแรม อิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา) ที่พร้อมดำเนินธุรกิจได้ทันทีตั้งแต่วันซื้อธุรกิจ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของโรงแรมในด้านต่าง ๆ เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเคอะรอยัล โฮเต็ลเมื่อเทียบกับคู่แข่งบนทางธุรกิจในอำเภอหัวหิน

บริษัทย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
	เคอะรอยัล โฮเต็ล
อัตราการเติบโต	2.5
อัตราคิดลด	8.5

ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจไม่เกิดการค้อยค่า

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	63,829	40,410	3,148	4,861
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิจากค่าตัดจำหน่าย				
สะสม	-	56,510	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์	12,847	7,324	-	-
อื่น ๆ	85,938	82,212	2,114	2,151
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	162,614	186,456	5,262	7,012

ยอดคงค้างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม ได้รวมลูกหนี้บริษัท เทนคาเต้-ยูเนียน โปรเทศทิฟแฟงเบริคเอเชีย จำกัด ("TCUA") จำนวนเงิน 39 ล้านบาท ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะได้รับชำระ เนื่องจาก TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งยังไม่สามารถสรุปมูลค่าสินทรัพย์สุทธิได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเพื่อความระมัดระวังบริษัทฯ ยอมจึง ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้ว

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศไทย	MLR ลบอัตราส่วนลดตาม ที่ระบุในสัญญา	19,300	178,900
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศไทยจีน	อ้างอิงจากอัตราของธนาคาร แห่งประเทศไทย	65,172	53,029
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		84,472	231,929

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)	32,609	37,367	27,955	32,591
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,032,560	992,610	6,096	12,447
เจ้าหนี้อื่น	67,892	90,986	-	882
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	334,195	345,304	16,551	20,094
อื่น ๆ	11,739	13,331	274	275
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,478,995	1,479,598	50,876	66,289

24. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม 2563	2562
1. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ	อิงกับ MLR ลบ ส่วนลดตามที่ ระบุในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายหกเดือน เริ่มตั้งแต่ ปี 2560 ถึงปี 2564	44,000	133,000
2. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ	อัตราตลาดลบ ส่วนลดตามที่ ระบุในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายหกเดือน เริ่มตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปี 2565	75,000	125,000
3. เงินกู้ยืมจากธนาคารใน ประเทศจีน	อ้างอิงจากอัตรา ของธนาคาร แห่งประเทศไทย	ชำระคืนเป็นรายหกเดือน เริ่มตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปี 2565	358,444	448,413
รวม			477,444	706,413
หัก: ส่วนที่สิ่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(314,867)	(428,621)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			162,577	277,792

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	706,413
บวก: กู้เพิ่ม	17,215
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(278,205)
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	32,021
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	477,444

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดในการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้

25. สාරองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	419,125	478,218	31,965	27,369
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ หนี้สินสุทธิ	(117,394)	(181,386)	(8,143)	(8,860)
	301,731	296,832	23,822	18,509

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	478,218	397,015	27,369	25,790
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	30,306	25,908	1,081	1,090
ต้นทุนดอกเบี้ย	9,048	10,129	604	577
ต้นทุนบริการในอดีต	(68,610)	65,747	-	4,377
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	925	-	1,122
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน ด้านประชากรศาสตร์	(14,078)	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน ทางการเงิน	42,536	4,686	6,028	(142)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประมาณการ	3,245	2,128	(1,899)	(1,775)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(61,540)	(28,320)	(1,218)	(3,670)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	419,125	478,218	31,965	27,369
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี	181,386	173,157	8,860	8,680
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	(57,143)	(1,234)	(834)	(592)
เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ	13,874	27,083	631	858
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(20,723)	(17,620)	(514)	(86)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี	117,394	181,386	8,143	8,860

สินทรัพย์โครงการประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตราสารทุนและตราสารหนี้ภายในประเทศ ที่มีตลาดซื้อขายคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 26 ล้านบาท (2562: 44 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท (2562: 1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยประมาณ 11 ปี (2562: 11 ปี) และเฉพาะของบริษัทประมาณ 11 ปี (2562: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักสถิติศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	1.4	1.1 - 1.7	1.4	1.5
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	3.0 - 7.0	3.5 - 5.5	5.0 - 7.0	3.5 - 5.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 45.0	0.0 - 40.0	0.0 - 30.0	0.0 - 30.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	ร้อยละ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1.00	(33)	34	(2)	2
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1.00	36	(32)	2	(2)
กรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	20.00	(16)	20	(1)	1

## 26. หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย

จำนวนนี้เป็นราคาทุนของหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 9,213,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งซื้อและถือโดยบริษัท สหยูเนียน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ยูเนียนอิควิตี้ จำกัด และบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

27. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

28. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	35,297	25,818	2,539	2,374
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	7,864	3,223	-	-
รวม	43,161	29,041	2,539	2,374

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,608,714	1,872,286	60,254	63,255
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	858,990	820,598	15,434	15,122
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าสำนักงาน	10,365	22,651	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	19,722	30,378	738	1,911
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	1,773,187	2,284,234	-	-
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบเพื่อขาย	3,007,579	3,127,771	566,215	879,641
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(152,755)	15,631	-	39,410

30. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	132,989	166,115	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(7,815)	(4,578)	(323)	(859)
<b>ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>125,174</b>	<b>161,537</b>	<b>(323)</b>	<b>(859)</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน</b>				
จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	37,350	-	25,770	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักสถิติศาสตร์</b>				
ประกันภัย	9,301	943	826	(383)
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน</b>				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	41,528	-	29,458
<b>รวม</b>	<b>46,651</b>	<b>42,471</b>	<b>26,596</b>	<b>29,075</b>



รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	992,465	1,336,515	822,359	837,895
การแบ่งกำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในแต่ละอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้				
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 5.00	172	270	-	-
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 16.50	(2,991)	148,381	-	-
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20.00	698,968	656,626	822,359	837,895
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25.00	296,316	531,238	-	-
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ อัตราภาษี	213,388	288,631	164,472	167,579
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(64,755)	(42,496)	(184,354)	(174,864)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(99,056)	(107,055)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	(23,207)	2,548	-	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(39,163)	(33,620)	(1,255)	(1,346)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	23,074	25,223	5,277	4,233
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	11,145	7	15,600	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	-	8,656	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน ทางภาษีที่ไม่ได้บันทึก	113,403	30,873	(210)	3,392
อื่น ๆ	(9,655)	(11,230)	147	147
รวม	(88,214)	(127,094)	(164,795)	(168,438)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุน	125,174	161,537	(323)	(859)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงินรวม		งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ	11,451	13,318	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	7,915	8,811	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	58,683	47,129	3,988	2,925
รายได้รับล่วงหน้าการรับรู้	7,446	5,723	-	-
อื่นๆ	5,964	1,606	-	-
<b>รวม</b>	<b>91,459</b>	<b>76,587</b>	<b>3,988</b>	<b>2,925</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
กำไรจากการปรับมูลค่าสิทธิกรมของเงินลงทุน	158,596	141,207	163,627	135,483
อื่นๆ	-	651	-	-
<b>รวม</b>	<b>158,596</b>	<b>141,858</b>	<b>163,627</b>	<b>135,483</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 693 ล้านบาท (2562: 322 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 28 ล้านบาท (2562: 33 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568

### 31. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	845,089,726	1,111,991,978	822,681,934	838,753,269
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	290,783,025	290,138,993	300,000,000	300,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.91	3.83	2.74	2.80

32. ส่วนงานที่ยกเลิก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ("ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ") ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 1.3 มีมติให้ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยุติการดำเนินธุรกิจสิ่งทอ (ปั่นด้ายและทอผ้า) ภายในปี 2564 เป็นต้นไป ส่งผลให้ส่วนงานสิ่งทอของยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนงานที่ยกเลิก

ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของส่วนงานที่ยกเลิกและส่วนที่ดำเนินอยู่ในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ส่วนงานที่ ดำเนินอยู่	ส่วนงานที่ ยกเลิก	งบการเงินรวม
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	8,295	433	8,728
รายได้อื่น	622	18	640
รวมรายได้	8,917	451	9,368
ต้นทุนขายและบริการ	7,300	436	7,736
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	259	10	269
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	880	59	939
รวมค่าใช้จ่าย	8,439	505	8,944
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	478	(54)	424
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	495	-	495
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	116	-	116
ต้นทุนทางการเงิน	(42)	(1)	(43)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	1,047	(55)	992
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(131)	6	(125)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	916	(49)	867
<b>กระแสเงินสด</b>			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	906	178	1,084
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-	3	3
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,136)	181	(955)

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ส่วนงานที่	ส่วนงานที่	งบการเงินรวม
	ดำเนินงานอยู่	ยกเลิก	
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	9,640	511	10,151
รายได้อื่น	563	32	595
<b>รวมรายได้</b>	<b>10,203</b>	<b>543</b>	<b>10,746</b>
ต้นทุนขายและบริการ	8,227	554	8,781
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	271	8	279
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	797	45	842
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,295</b>	<b>607</b>	<b>9,902</b>
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	908	(64)	844
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	535	-	535
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(13)	-	(13)
ต้นทุนทางการเงิน	(28)	(1)	(29)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,402	(65)	1,337
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(162)	-	(162)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	1,240	(65)	1,175
<b>กระแสเงินสด</b>			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,460	(45)	1,415
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(713)	(2)	(715)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,063)	(47)	(1,110)

**33. ส่วนงานดำเนินงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัด โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานสิ่งทอ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ
- ส่วนงานพลาสติก ยางและโลหะ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ยางพารา ตั้งแต่กิจการสวนยาง ยางแท่งไปจนถึงยางยืดสำเร็จรูป การรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตและจำหน่ายกระดิกน้ำสแตนเลสระบบสุญญากาศ และรวมถึงการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสแตนเลส
- ส่วนงานการค้า เป็นส่วนงานที่ดำเนินการเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ส่วนงานพลังงาน เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- ส่วนงานโรงแรม เป็นส่วนงานที่ดำเนินกิจการด้านการโรงแรม
- ส่วนงานการลงทุนและอื่น ๆ เป็นส่วนงานที่ดำเนินกิจการด้านการลงทุนเป็นหลัก

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและ สินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกรณีวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและ สินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงาน ด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้ง กลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่ส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไรและสินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม										(หน่วย: ล้านบาท)	
	ส่วนงานหลัก		ส่วนงานก่อสร้าง		ส่วนงานพลังงาน		ส่วนงานบริการ		การตัดรายการสุทธิระหว่างกัน			งบการเงินรวม
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้												
รายได้ขาย	480	608	3,039	3,847	1,211	1,585	227	523	20	23	8,728	10,151
รายได้ระหว่างดำเนินงาน	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	487	612	3,039	3,848	1,211	1,585	227	523	18	24	(25)	(29)
ค่าใช้จ่ายของส่วนงาน	19	(19)	282	286	377	538	(35)	176	39	31	(29)	(29)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้เงินปันผล												992
รายได้ค่าเช่า												376
รายได้ดอกเบี้ย												36
กำไรขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ												79
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลง												7
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน												192
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												(269)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												(713)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												(196)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												495
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												116
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												(43)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												992
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												(125)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												(22)
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสุทธิ												845

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ส่วนงานผลิต		ส่วนงานการค้า	ส่วนงานคลัง	อำนาจโปรแกรม	ส่วนงาน		การกระจายการบัญชี	
	ส่วนงานสิ่งทอ	ยางและโตะ				การลงทุนและอื่น ๆ	ระหว่างกัน	งบการเงินรวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุปกรณ์การค้าและอุปกรณ์อื่น	84	400	719	243	6	15	(51)	(131)	1,708
สินค้าคงเหลือ	67	429	285	7	1	2	-	-	1,018
สินทรัพย์ทางเงินลงทุนดั้งเดิม	199	202	(2)	-	-	-	-	-	1,460
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-	(5,925)	(5,980)	-
เงินลงทุนในการร่วมทำ	-	87	98	-	-	-	1,568	-	1,666
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	414	11	-	-	-	-	3,326	-	3,639
สินทรัพย์ทางการเงิน									
ไม่หมุนเวียน	2	-	-	-	-	-	3,286	-	3,288
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	41	41	-	-	-	-	2,690	-	2,692
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	96	1,515	27	1,583	2,633	2,677	436	-	6,532
สินทรัพย์ค่ากลาง	145	176	381	456	600	714	2,498	(639)	3,977
รวมสินทรัพย์	1,048	2,866	1,835	2,289	3,240	3,408	20,385	(6,750)	25,717
									25,204

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์การกำหนดราคาระหว่างกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	4,343	4,708
ประเทศในทวีปเอเชีย	3,770	4,899
ประเทศในทวีปยุโรป	328	356
ประเทศในทวีปอเมริกา	283	185
ประเทศอื่น ๆ	4	3
รวม	<u>8,728</u>	<u>10,151</u>

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,982 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานพลาสติก ยางและ โลหะ (2562: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,652 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานพลาสติก ยางและ โลหะ)

#### 34. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน (2562: บริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนี้เ็นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท (2562: 1 ล้านบาท)



35. เงินปันผล

		(หน่วย: บาท)	
เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562	600,000,000	2.00
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		<u>600,000,000</u>	<u>2.00</u>
เงินปันผลประจำปี 2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563	450,000,000	1.50
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563		<u>450,000,000</u>	<u>1.50</u>

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 37 ล้านบาท (2562: 59 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 0.1 ล้านบาท (2562: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคาร โรงงานและอาคารสำนักงาน

36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อุปกรณ์และบริการอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการที่บอกเลิกไม่ได้และไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 17 ล้านบาท

36.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

บริษัท เคอเซอร์ฮัลโบลี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งให้เข้าบริหารงานโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา โดยต้องจ่ายค่าบริการงานที่เกี่ยวข้องในอัตราตามที่กำหนดในสัญญา

36.4 ภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

36.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ากับบริษัทในต่างประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 767 เมตริกตัน (2562: 390 เมตริกตัน) ตามราคาที่ระบุในสัญญา โดยวัตถุดิบดังกล่าวจะส่งมอบภายในเดือนมกราคม 2564

36.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ากับบริษัทในต่างประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 121 เมตริกตัน (2562: 101 เมตริกตัน) ตามราคาที่ระบุในสัญญา โดยวัตถุดิบดังกล่าวจะส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2564

### 36.5 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 165 ล้านบาท (2562: 167 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 1 ล้านบาท (2562: 1 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้าประกันเพื่อค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา จำนวน 145 ล้านบาท (2562: 149 ล้านบาท) เพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 15 ล้านบาท (2562: 13 ล้านบาท) และเพื่อค้าประกันอื่นๆ จำนวน 5 ล้านบาท (2562: 5 ล้านบาท)

### 37. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท				
จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ	1,044	-	-	1,044
กองทุนเปิด	31	-	-	31
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	9	-	9
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุน	2,221	-	1,035	3,256
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	5,644	5,644

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,196	-	-	1,196
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,931	-	-	1,931
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	5,404	5,404

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>				
กองทุนปิด	20	-	-	20
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2	-	2
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>				
เงินลงทุนในตราสารทุน	1,083	-	1,033	2,116
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,572	2,572

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,233	-	-	1,233
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,572	2,572

### 38. เครื่องมือทางการเงิน

#### 38.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2563

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	9,483	1,545
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	9,483	1,545

#### ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปไม่เกินหนึ่งปี

#### 38.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

##### ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าความบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

## ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาการค้ำประกันค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการค้ำประกันค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

## เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนัก เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

## ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์		หนี้สิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ทางการเงิน		ทางการเงิน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	33	34	23	5	30.0371	30.1540
เยน	3	7	-	15	0.2907	0.2759
ยูโร	1	1	-	-	35.8764	33.7311
ดอลลาร์ฮ่องกง	3	2	-	-	3.8335	3.8328

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย		ไม่มี	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	769	-	2,107	1	2,877
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,490	1,490
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	407	-	-	1,053	1,460
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	11	21	-	-	32
	1,187	21	2,107	2,544	5,859
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	84	-	84
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	10	-	10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,479	1,479
เงินกู้ยืมระยะยาว	50	25	402	-	477
หนี้สินตามสัญญาเช่า	58	148	-	-	206
	108	173	496	1,479	2,256

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย		ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด			
ภายใน 1 ปี					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	947	-	1,751	2	2,700
เงินลงทุนชั่วคราว	385	-	-	1,196	1,581
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,708	1,708
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	-
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	11	24	-	-	35
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	172	-	-	172
	1,344	196	1,751	2,906	6,197
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	232	-	232
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,480	1,480
เงินกู้ยืมระยะยาว	50	75	581	-	706
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	37	60	-	-	97
	87	135	813	1,480	2,515

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย		ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	489	-	489
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	81	81
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	568	-	568
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	2	2
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	1	-	-	1
	1	1,057	83	1,141
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	51	51
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	422	-	422
	-	422	51	473

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด		ไม่มี อัตราดอกเบี้ย
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	306	-	306
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	156	156
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	463	-	463
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกัน	1	-	-	1
	1	769	156	926
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	66	66
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	357	-	357
	-	357	66	423

**ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
<b>รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์</b>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	84,472	-	84,472
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,000	-	10,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,478,995	-	1,478,995
เงินกู้ยืมระยะยาว	314,867	162,577	477,444
หนี้สินตามสัญญาเช่า	57,892	148,099	205,991
<b>รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์</b>	<b>1,946,226</b>	<b>310,676</b>	<b>2,256,902</b>



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	50,876	-	50,876
รวมรายการที่ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์	50,876	-	50,876

### 38.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 39. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13:1 (2562: 0.14:1) และเฉพาะของบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.04:1 (2562: 0.04:1)

### 40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564